



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกิจการสัมพันธ์ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทร ๐ ๒๕๕๑ ๘๙๒๒

ที่ มท ๕๕๖๑๓ - ๔ / ๕๕๐

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางและการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผอ.กปภ.ข. ๑-๑๐, ผอ.กฝภ. ๑-๓, ผอ.กรค. ๑-๑๐, ผอ.กคน., ผอ.กมน., ผจก.กปภ.สาขา

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนอกจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ การบริหารจัดการ การกำกับดูแลเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ได้ถูกกำหนดให้เป็นหัวข้อในการประเมินประจำปีและการประเมินองค์กร จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการและประเมินผลการทำงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและดำเนินการเป็นทิศทางเดียวกัน กกส. จึงจัดทำแนวทางการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานฯ และแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ จะแบ่งกลุ่มตามบริบทองค์กรและตามลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ แนวทางการดำเนินการและแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ กปภ.สำนักงานใหญ่ กปภ.ข.๑-๑๐ และ กฝภ.๑-๓

กลุ่มที่ ๒ แนวทางการดำเนินการและแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ กปภ.สาขา และกองมาตรวัดน้ำ

กลุ่มที่ ๓ แนวทางการดำเนินการและแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดข้อมูลแนวทางการดำเนินการและแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามกลุ่มที่หน่วยงานเกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ กกส. (<http://kijakarnsarnpan.pwa.co.th>)

๒. ทำการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในแบบประเมินประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บันทึกเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งไฟล์ดังกล่าวให้ กกส. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ต้นฉบับไม่ต้องส่งมาให้) เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินผลองค์กร (SE-AM) และคณะกรรมการประจำปีต่อไป ตาม e-mail ดังนี้

๒.๑ กปภ.สาขาในสังกัดเขต ๑-๓ และ กฝภ.๑-๓ ส่งให้นางจินตนา ยนต์วิเศษ หน.งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ e-mail : chintanay@pwa.co.th

๒.๒ กปภ.ข.๑-๑๐ และ กปภ.สาขาในสังกัดเขต ๔-๗ ส่งให้นายคงศักดิ์ ดีบุรี บุคลากร ๗ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ e-mail : kongsakd@pwa.co.th

๒.๓ กปภ.สาขาในสังกัดเขต ๘-๑๐ กองมาตรวัดน้ำ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส่งให้นายวุฒภูมิ อินทรจุฑกุล บุคลากร ๗ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ e-mail : wudthapoomi@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑. ยนต์วิเศษ

(นางจินตนา ยนต์วิเศษ)

หัวหน้างาน 8 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานแทน ผอ.กทส.